

Số: 1087 /UBND-KT

Bỉm Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2017

V/v đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi

Kính gửi: Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 69/UBND-NN ngày 01/6/2017 của Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa V/v thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi.

UBND thị xã Bỉm Sơn đánh giá việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi cụ thể, như sau:

1. Hiện trạng công trình thủy lợi

Toàn Thị xã có: 09 trạm bơm tưới, tiêu và tưới tiêu kết hợp (trong đó có 04 trạm bơm tưới đã chiến), tổng lưu lượng bơm là 42.100 m³/h; 5 cống dưới đê nằm trên 2 đê có tổng chiều dài 8,1 km, cống đầu mỗi lấy nước chủ yếu là Cống Triết Giang nằm dưới đê sông Hoạt; có 32,5 km kênh tưới, tiêu liên xã và kênh tưới, tiêu nội đồng, trong đó có 5 km kênh tưới liên xã (gồm kênh T1 và kênh tây trạm bơm Đoàn Thôn), 10 km kênh tiêu liên xã (gồm kênh Thanh Niên - sông Tống, kênh dẫn trạm bơm Phú Dương), còn lại 17,5 km kênh nội đồng.

Hiện nay, các tổ chức quản lý, khai thác CTTL trên địa bàn Thị xã gồm, Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn, 02 Hợp tác xã và 14 tổ chức hợp tác xã dùng nước. Các loại hình tổ chức này hoạt động theo quy định của Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ CTTL, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các quy định có liên quan.

2. Tình hình vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi

Tính đến quý I/2017 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 67 vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó chủ yếu là vi phạm lấn chiếm hành lang kênh để trồng các loại cây cối hoa màu và cắm dăng đớ trong lòng kênh gây cản trở, ách tắc dòng chảy. Đã giải tỏa được 61 vụ vi phạm.

(Có phục lục chi tiết kèm theo)

3. Những khó khăn, vướng mắc

- Mặc dù tình hình vi phạm công trình thủy lợi có chiều hướng giảm nhưng những đối tượng vi phạm ngày càng mạnh dạn, hung hãn, côn đồ ...

- Hầu hết các công trình thủy lợi, đặc biệt các công trình thủy lợi lớn chưa được cắm mốc giới bảo vệ và chưa được xác lập hồ sơ pháp lý để xác định ranh giới trên bản đồ nên việc quản lý, khai thác công trình thủy lợi gặp nhiều khó khăn.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi, UBND thị xã Bim Sơn báo cáo Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tông Thanh Bình

THÔNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Kèm theo Công văn số /UBND-KT ngày tháng 6 năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn)



ST T	Đơn vị	Số lượng vụ vi phạm (Cá nhân vi phạm)	Vị trí		Hệ thống kênh	Hình thức vi phạm				Hình thức xử phạt	Kiến nghị xử lý tiếp		Ghi chú
			Bờ hữu	Bờ tả		Gây cản trở dòng chảy	Đổ rác thải, chất thải	Quy định về bảo vệ an toàn	Các quy định khác		Biện pháp	Thời gian thực hiện	
1	Xã Hà Lan	29	X	X	Kênh liên xã	X		X		Không	Yêu cầu giải tỏa	Quý I/2017	Đã giải tỏa được 13 vụ vi phạm
2	X. Quang Trung	24	X	X	Kênh liên xã	X		X		Không	Yêu cầu giải tỏa	Quý I/2017	Đã giải tỏa được 34 vụ vi phạm
3	P. Phú Sơn	14	X	X	Kênh liên xã	X		X		Không	Yêu cầu giải tỏa	Quý I/2017	Đã giải tỏa được 14 vụ vi phạm
	Toàn thị	67	X	X	Kênh liên xã	X		X		Không	Yêu cầu giải tỏa	Quý I/2017	Đã giải tỏa được 61 vụ vi phạm